

Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 11/2019

001. THÀNH TRUNG/ Bộ Công an hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 1200 hộ nghèo huyện Mường Nhé// Công an nhân dân.- Số 5220.- Ngày 12/11/2019 - Tr.1+2

Tiếp tục chuyển làm việc của Đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn tại tỉnh Điện Biên, ngày 11-11, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác đã dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Liên khu dân cư tại huyện Mường Nhé và trao nhà tình nghĩa cho một số hộ dân trên địa bàn bản Nậm Pồ 4, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.

Phát biểu tại buổi lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Hồ A Dế, một trong các hộ nghèo tại bản Nậm Pồ 4, xã Mường Nhé, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Để người dân yên tâm lao động sản xuất, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an tỉnh Điện Biên tập trung hỗ trợ xây nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Dự kiến trước mắt sẽ xây dựng khoảng 500-600 căn nhà cho các hộ nghèo theo phương châm Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ hộ gia đình làm nhà.

Các đơn vị của Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ các phong tục tập quán của đồng bào để thiết kế các mẫu nhà phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân và sớm triển khai trong thời gian tới.

Với những căn nhà này, Bộ Công an mong muốn những người dân trên địa bàn huyện Mường Nhé yên tâm sản xuất, một lòng tin theo Đảng, không nghe theo các đối tượng phản động, chung tay với địa phương tích cực sản xuất, giữ vững an ninh trật tự, an ninh biên giới, đảm bảo toàn vẹn an ninh lãnh thổ của quốc gia. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc trao nhà tình nghĩa với tinh thần Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ người dân làm nhà là một chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo bộ công an, công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các cấp chính quyền đang triển khai thí điểm tại 11 hộ gia đình trên địa bàn 3 xã của huyện Mường Nhé, từ đó chọn ra những mẫu nhà phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai hỗ trợ cho khoảng 12000 hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé. Bộ trưởng Tô Lâm hy vọng với ngôi nhà mới, các hộ nghèo trên địa bàn được hỗ trợ làm nhà sẽ có chỗ ở ổn định, yên tâm sản xuất, tập trung phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương; đồng thời đề nghị Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững. Chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở, trọng tâm là công an xã chính quy.

Tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở liên khu dân cư bản Mường Nhé Mới và Mường Nhé 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng 5 dân tộc anh em

trên địa bàn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chung sức đồng lòng với chính quyền địa phương xây dựng đời sống ổn định, phát triển. Bộ trưởng nhấn mạnh: Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là nét đẹp, mà còn là nội dung quan trọng trong việc xây dựng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hun đúc sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc...

“Tôi mong muốn các cấp lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các tổ chức đoàn thể xã Mường Nhé tiếp tục vận động đông viên nhân dân, tăng cường sức lực đại đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, khích lệ động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và những cá nhân tiêu biểu. Tiếp tục động viên nhân dân, đồng bào các dân tộc tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức chính trị, xã hội trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh. dịp này, Quỹ người nghèo Trung Ương, các ngân hàng đã trao tặng huyện Mường Nhé số tiền 29 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 600 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn.

Cũng trong sáng 11-11, Đoàn công tác do Bộ Trưởng Tô Lâm dẫn đầu đã đến thăm hỏi, trao quà và động viên các chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Nậm Kè, xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé.

002. Tuần Giáo (Điện Biên): Vai trò tích cực của các tổ hòa giải// Đại Đoàn kết.- Số 317.- Ngày 13/11/2019 - Tr.5

Xác định vai trò, vị trí quan trọng của tổ hòa giải tại cộng đồng dân cư, các tổ hòa giải cơ sở huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) được kiện toàn và mở rộng ra tất cả các khu phố, bản. Nhờ hoạt động tích cực của các hòa giải viên nên nhiều mâu thuẫn trên địa bàn được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế tình trạng các đơn thư, khiếu nại vượt cấp.

Ông Bùi Anh Hùng-Trưởng phòng Tư pháp huyện Tuần Giáo cho biết, đến nay 237 bản, khu phố trên địa bàn huyện đều có tổ hòa giải ở cơ sở với 1.134 hòa giải viên. Các hòa giải viên đều là Trưởng khối, bản hoặc Bí thư chi bộ, Hội trưởng các chi hội, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... 10 tháng của năm 2019, các tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận, xử lý 83 vụ; trong đó, 51 vụ hòa giải thành công, 24 vụ hòa giải không thành, 7 vụ đang giải quyết. Để nâng cao chất lượng cho hòa giải viên cơ sở, Phòng Tư pháp huyện đã tập huấn, nâng cao nhận thức về pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên xã Chiềng Sinh, Quài Tở; sắp tới sẽ phối hợp với UBND các xã còn lại tiến hành tập huấn. Kinh phí cho các tổ hòa giải được UBND huyện cấp về các xã, thị trấn thực hiện với mức 100 nghìn đồng/tháng và hỗ trợ 150 nghìn đồng/vụ hòa giải không thành, 200 nghìn đồng/vụ hòa giải thành công.

Nhìn chung, hòa giải cơ sở ở huyện Tuần Giáo là một trong các cơ chế giải quyết xung đột xã hội ít tốn kém, mang lại hiệu quả tích cực khi khơi dậy được các mối quan hệ tốt ở địa phương. Từ đó giảm thiểu vi phạm pháp luật, khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Trong công tác này, bản Dữ (xã Chiềng Sinh) được coi như một điển hình. Trước đây, trong bản thường xảy ra tranh chấp nhỏ. Nguyên nhân là cứ mỗi mùa mưa tới, dòng Nậm Húa trước bản lại “bên lở, bên bồi” làm ảnh hưởng đến ranh giới đất sản xuất của nông dân, khiến cho việc phân định mốc giới gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi vai trò của tổ hòa giải được phát huy thì những mâu thuẫn, xích mích hầu như không còn, vì bà con đã nhận ra nguyên nhân của sự việc để cùng nhau tìm cách khắc phục. Từ đó bớt đi những “lời qua tiếng lại”, đoàn kết trong dân được nâng lên.

Theo ông Lò Văn Thân- Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ hòa giải bản Dữ, khi mâu thuẫn xảy ra mà người dân chưa tìm được cách giải quyết thỏa đáng, họ tìm tới chính quyền cơ sở, thông báo tới tổ hòa giải. Trước hết, các thành viên trong tổ xác định vụ việc nào thuộc phạm vi hòa giải, vụ việc nào ngoài tầm tay cần phải đưa ra giải quyết ở chính quyền, pháp luật. Tổ hòa giải thường có từ 3 - 6 người và nhất thiết phải có cán bộ Chi hội Phụ nữ. Hòa giải viên phải có thái độ khách quan vô tư khi nhìn nhận sự việc; đồng thời vận dụng khéo léo uy tín, mối quan hệ tình cảm hàng xóm láng giềng để khuyên nhủ, hóa giải tranh chấp, mâu thuẫn. Từ đầu năm đến nay, tổ hòa giải bản Dữ đã giải quyết thành công 7 vụ tranh chấp, 1 vụ đang tiếp tục hòa giải.

Tương tự, ở bản Hiệu 1, cũng thuộc xã Chiềng Sinh, các mâu thuẫn trong nhân dân đều được giải quyết thuận tình, thấu đáo, trong đó có vai trò tích cực của tổ hòa giải. Ông Quàng Văn Yêu-Tổ trưởng tổ hòa giải bản Hiệu 1 cho biết, hàng năm các hòa giải viên đều được tập huấn các nội dung về kỹ năng hòa giải cơ sở, quan hệ với các bên tranh chấp, một số hành vi không được thực hiện khi hòa giải...

Với những kiến thức đó, các hòa giải viên có thể tìm hiểu căn kẽ nguyên nhân phát sinh vụ việc để tìm ra hướng giải quyết trọn tình, vẹn lý cho cả hai bên. Từ đầu năm đến nay, tổ giúp cho 2 trường hợp thuận tình ly hôn trong êm đẹp, không để xảy ra tranh chấp kéo dài về phân chia tài sản.

003. LÊ LAN/ Mô hình “Dòng họ bình yên” ở Tủa chùa// Nhân dân.- Số 23403.- Ngày 13/11/2019 - Tr.4

Toàn huyện Tủa Chùa (Điện Biên) hiện có 122 mô hình “Dòng họ bình yên”. Các mô hình không chỉ khẳng định hiệu quả trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân, mà còn là “trụ cột tinh thần” vững chắc trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Nói về hoạt động của mô hình “Dòng họ bình yên” ở Tủa Chùa, ông Lý A Tùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tủa Chùa cho biết: Dân tộc H'Mông ở Tủa Chùa có gần 20 dòng họ; dân tộc Thái có 15 dòng họ; dân tộc Dao có tám dòng họ và dân tộc Khơ Mú, Phù Lá có bốn dòng họ. Từ năm 2004, huyện có chủ trương vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành lập mô hình “Dòng họ bình yên” mà hạt nhân là già làng, trưởng dòng họ, những người có uy tín, được con cháu trong dòng họ tin tưởng. Sau khi thành lập, mỗi dòng họ đều xây dựng quy ước, hương ước phù hợp phong tục, tập quán của cộng đồng dân tộc làm tiêu chí hoạt động, song đều hướng đến việc đồng viên con cháu trong dòng họ có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc

văn hóa dân tộc, từng bước từ bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc, dòng họ đoàn kết bình yên.

Diễn hình trong hoạt động của các “Dòng họ bình yên” ở Tòa Chùa là vận động anh em, con cháu trong dòng họ không nghe kẻ xấu, không khiêu kiện đồng người, không tranh chấp đất đai, không di cư tự do. Dòng họ Vừ ở xã Trung Thu làm tốt công tác giáo dục, quản lý con cháu không mắc tệ nạn ma túy, không nghe lời kẻ xấu; dòng họ Vi, Giàng ở xã Sính Phình; dòng họ Lò xã Xá Nhè có phong trào phát triển kinh tế chăn nuôi thủy sản...

Ông Giàng A Di, Trưởng dòng họ Giàng của dân tộc H'Mông xã Sính Phình chia sẻ: Những năm qua, dòng họ Giàng đã làm tốt việc tập hợp, vận động các gia đình trong dòng họ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dòng họ. Các gia đình trong dòng họ tích cực tham gia phong trào xây dựng văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, không để xảy ra mâu thuẫn trong dòng họ, không có người trong dòng họ bị ảnh hưởng bởi hoạt động truyền đạo trái pháp luật, xuất cảnh trái phép.

Ở thị trấn Tòa Chùa, dòng họ Vi đã xây dựng quỹ khuyến học mang lại hiệu quả thiết thực. Trên tinh thần tự nguyện, mỗi năm, mỗi gia đình trong dòng họ đều ủng hộ quỹ ít nhất một triệu đồng để hỗ trợ, động viên con cháu học tập. Đồng thời, dòng họ Vi đều tổ chức tuyên dương, trao thưởng cho các cháu có thành tích tốt trong học tập; hỗ trợ một phần chi phí học tập cho các cháu là con em hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn có ý thức vươn lên trong học tập. Ông Vi A Hao, Trưởng dòng họ Vi cho biết: Từ nguồn quỹ do các gia đình ủng hộ, hằng năm, dòng họ đều tổ chức tuyên dương các cháu có tinh thần vượt khó trong học tập, đạt thành tích cao. Hiện nay dòng họ Vi được công nhận là điểm sáng của huyện Tòa Chùa về tinh thần hiếu học với bảy người có trình độ thạc sĩ, đại học. 100% số con cháu trong dòng họ Vi đều được đến trường.

Không chỉ dẫn dắt, động viên con cháu trong dòng họ yên tâm lao động sản xuất ở địa phương, những năm qua, trưởng các “Dòng họ bình yên” ở Tòa Chùa luôn đồng hành cùng Công an huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến nhân dân. Nhờ đó, mỗi năm Công an huyện Tòa Chùa tiếp nhận hàng trăm nguồn tin từ nhân dân cung cấp phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Tiêu biểu trong công tác này là dòng họ Mùa, Thào ở xã Sính Chải; dòng họ Hạng ở xã Tả Sìn Thàng; dòng họ Vừ ở xã Trung Thu; dòng họ Vi ở xã Sính Phình...

Để hỗ trợ trưởng các dòng họ cập nhật thông tin, có thêm kiến thức tuyên truyền, vận động con cháu, hằng năm Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tòa Chùa đã chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xã hội, pháp luật cho trưởng các dòng họ, người có uy tín trên địa bàn. Trong hai năm (2018-2019), huyện Tòa Chùa đã tổ chức bốn hội nghị, tập huấn cấp huyện về công tác tôn giáo, dân tộc, dân vận, an ninh trật tự... cho gần 500 lượt trưởng các dòng họ, người có uy tín; tổ chức cho 107 trưởng dòng họ, người có uy tín đi tham quan, học tập các mô hình hoạt động các dòng họ các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang. Hằng năm, huyện cũng quan tâm tổ chức hội nghị biểu dương trưởng các dòng họ, người có

uy tín vào các dịp đầu xuân năm mới, ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư. Qua đó, động viên các trưởng dòng họ, người có uy tín tích cực, hoạt động hiệu quả, dẫn dắt con cháu trong dòng họ chấp hành nghiêm các quy định ở khu dân cư.

004. Điện Biên Đông đang “thay da, đổi thịt”// Giáo Dục & Thời Đại.- Số 278.- Ngày 20/11/2019 - Tr.39

Mỗi năm có đến vài chục vụ tử tử bằng lá ngón mà nguyên nhân chẳng thể coi là nguyên nhân. Cũng chỉ từ việc yêu đương không thành, hay bố mẹ ngăn cản vì đang ở độ tuổi học hành nên chưa yêu đương vội.

Cũng có khi chỉ bởi đi chăn trâu, trâu ăn lúa, sợ bố mẹ mắng... cũng vào rừng tìm lá ngón để kết liễu cuộc đời. Tình trạng di dân tự do tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Hủ tục vẫn cứ đeo bám khiến đời sống nhân dân không thể tránh xa cái đói, cái nghèo.

Một chiều cuối thu, tôi có chuyến công tác tại Điện Biên Đông. Do có hẹn trước nên vừa rời phòng họp, ông Vừ A Bằng - Bí thư Huyện ủy vội vã về phòng làm việc riêng, pha tách trà để anh em tâm sự.

Tôi biết Bí thư huyện Điện Biên Đông đã hơn 10 năm kể từ khi ông “xông pha, lăn lộn” với phong trào Đoàn. Rồi cả thời điểm “miền đất hứa” (xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé) xảy ra tình trạng tập trung đông người gây mất an ninh trật tự ở địa phương năm 2011 khi ông giữ một trong những vị trí chủ chốt của huyện. Chẳng kể ngày, đêm, mưa, gió, cứ mỗi lần nghe tin ở đâu có “biến” là ông có mặt.

Giờ công tác ở địa bàn mới là huyện Điện Biên Đông, ông vẫn giữ được phong thái ấy. Trong gần 120 phút “đàm đạo”, ông Bằng kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về mảnh đất Điện Biên Đông, nơi có 35 nghìn đồng bào Mông đang sinh sống.

Cho đến lúc trò chuyện với tôi, ông đau đầu mãi câu chuyện vừa mới xảy ra. Theo ông kể, tháng trước, có một cậu thanh niên người Mông tìm đến tận phòng làm việc, ngồi chầu chực cả ngày chỉ đợi để gặp cho bằng được “Bí thư”. Cậu này là con áp út, cả nhà có 5 cặp vợ chồng đang sống chung trong một nóc nhà bao gồm: Ông - bà; Bố - mẹ; anh - chị dâu rể con cháu và cả mấy đứa em đang đến độ dựng vợ, gả chồng. Bằng ấy con người nhồi nhét trong một căn nhà gỗ nhỏ. Ngày trước nghèo khó, bố mẹ cứ tính toán, năm nay bán con trâu này thì làm nhà cho thằng lớn, ba năm sau đợi trâu lớn lên thì tách hộ cho thằng hai... cứ thế, thời gian trôi đi. Khi có tiền làm nhà thì bốn xung quanh được người ta quy hoạch thành rừng. Chỗ nào cũng là rừng hết. Nếu không va phải rừng thì lại chạm phải nương. Thế nên giữa rừng núi mênh mông, mảnh đất làm nhà cũng chẳng có.

“Cậu ấy lên gặp mình, có hỏi: “Chú ơi, thế bây giờ Nhà nước quy hoạch hết. Chỗ nào cũng là rừng, là nương. Nhà cháu hiện tại kê một cái mâm để ngồi ăn cơm cũng không có. Vậy theo chú, cháu sẽ lấy đất ở đâu để mà dựng nhà? Vì nếu lấy đất ruộng, đất vườn làm nhà thì lại trái với quy định của Nhà nước?”. Thật sự là tôi không biết trả lời như thế nào. Ngồi nghĩ mà rớt nước mắt vì thương đồng bào mình. Lỗi đó là do cán bộ của mình thiếu sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương

khi đi đo đạc, đánh giá quy hoạch rừng đã không tính toán đến quy mô dân số sau này”, ông Vũ A Bằng bực bực.

“Tôi nhớ nguyên văn câu chuyện của gia đình cậu bé đó và chỉ biết nói cảm ơn vì đã tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. Còn bất cập hiện tại, huyện sẽ có ý kiến với tỉnh về vấn đề này bởi cái đó tầm giải quyết là ở cấp tỉnh.

Thế nhưng, khi bước chân xuống cầu thang ra về, cậu bé ấy có nói một câu khiến tôi suy nghĩ mãi: “Nếu như thế này thì bọn cháu không thể ở đây được nữa. Chắc sẽ lại phải chuyển đến nơi khác để ở thôi” – Ông Vũ A Bằng tâm sự thêm.

Nhận thức hạn chế...

Còn nhớ, 2 năm trước, huyện Điện Biên Đông có tới hơn 70 trường hợp tự tử bằng lá ngón. Trong đó có 23 người chết, số còn lại may mắn được cấp cứu kịp thời. Câu chuyện của chị Thảo Thị B trú tại xã Phì Nhừ là một điển hình cho thấy nhận thức của đồng bào còn nhiều hạn chế.

Cũng chỉ từ mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình rồi uất ức quá, không tìm được lối thoát, chị B đã lên rừng lấy lá ngón về ăn như một sự giải thoát. Vợ thì ra đi mãi mãi, còn anh Hồ Sá, chồng của nạn nhân tiếc nuối người vợ trẻ trong nước mắt.

Không chỉ riêng ở xã Phì Nhừ, ở các xã như Keo Lô, Noong U, Sa Dung, Tà Đình cũng xảy ra nhiều vụ tự tử bằng lá ngón. Nguyên nhân bắt nguồn từ những mâu thuẫn rất đơn giản như: Vợ chồng tranh cãi, yêu đương không thành; thầy cô giáo nặng lời hay mẹ con bất đồng quan điểm; anh em không có tiếng nói chung.... cũng là lí do để tìm đến lá ngón. Bác sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông từng nói: “Vấn đề nổi cộm nhất về sức khỏe gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân là tự tử bằng lá ngón. Toàn huyện đã quan tâm, rất nhiều dự án, rất nhiều tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành đã vào cuộc, đặc biệt từ tỉnh cũng giúp huyện về vấn nạn tự tử lá ngón. Qua đó, người dân có sự hiểu biết hơn”.

Huyện Điện Biên Đông có tổng diện tích tự nhiên hơn 120.600ha, khoảng 60 nghìn dân, trong đó dân tộc Mông chiếm 54%. Đồng bào Mông sống chủ yếu ở các xã: Háng Lìa, Tà Đình, Pú Hồng, Phình Giàng, Phì Nhừ, Noong U, Keo Lô, Chiềng Sơ, Pu Nhi và Na Son. Trong đời sống cộng đồng người Mông, ngoài những nét đặc sắc cần được lưu giữ và phát huy thì vẫn còn nhiều hủ tục phải xóa bỏ, đặc biệt là trong việc cưới, việc tang. Trong các nghi thức khi có người qua đời vẫn còn một số hủ tục không phù hợp với nếp sống văn minh như: Nỗ súng kíp sau khi tắt thở và trong đám tang không đưa người chết vào quan tài; thường chọn ngày chôn cất, kỵ các ngày: Thìn; Dần; Mùi; Ngọ, nên thời gian tổ chức đám tang bị kéo dài. Các hủ tục thăm viếng, tiếp nhận, cảm ơn các lễ vật của người đến viếng không có địa điểm, thời gian, thường diễn ra lộn xộn, rườm rà trong suốt thời gian tang lễ.

Hay như chai rượu của người đến viếng phải rót cho từng người trong họ hàng gia đình có tang uống. Các nghi thức trong thời gian tổ chức đám tang thường diễn ra từ ba đến bốn ngày; bắt buộc gia đình mổ nhiều trâu bò, nếu gia đình không có phải đi vay, mượn. Tất cả các con vật mổ trong đám tang như: Trâu, bò, lợn đều phải chia các phần thịt cho Ban tang lễ và người đại diện bên nội, bên ngoại. Tại một số địa

phương không quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa, tập quán thói quen tùy tiện chôn cất vào những khu vực tùy thích, dù là đất đã giao quyền sử dụng đất cho hộ khác, đất đã và đang qui hoạch xây dựng các công trình công cộng hoặc đất thuộc địa phận của địa phương khác.

Trong cưới hỏi, từ xưa, do cha, mẹ thích gia đình nào, cô nào thì bố trí thanh niên cùng với con trai mình kéo người cô gái về nhà làm dâu. Nếu lấy cô em trước khi cô chị chưa đi lấy chồng thì nhà gái phạt nhà trai thịt, rượu, tiền để bồi thường danh dự cho cô chị. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; không đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật... vẫn tiếp tục diễn ra.

Xây dựng nếp sống mới

Mặc dù vậy, Điện Biên Đông đã và đang vận động đồng bào Mông xây dựng nếp sống văn hóa mới. “Theo quan điểm của Ban Chấp hành Huyện ủy Điện Biên Đông, việc thực hiện Đề án “Vận động đồng bào dân tộc Mông thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới” là cuộc vận động của toàn dân. Do đó, Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các xã, thị trấn quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, giáo dục, vận động các hộ gia đình giác ngộ, phát huy tự lực là chính, tránh tình trạng trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước”, ông Vũ A Bằng hồ hởi nói.

Ông Sùng Gà Lầu, một già làng ở xã Phì Nhừ, nói: “Thời gian đầu khi đi vận động thì bà con không nghe. Nhưng về sau, cán bộ, đảng viên, những người uy tín của bản đã xung phong thực hiện trước nên dần dần bà con đã tin và nghe theo cán bộ. Giờ thì phần lớn các gia đình đã thực hiện tốt đời sống văn hóa mới rồi”. Theo ông Hạng Giồng Chứ, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi xã Phì Nhừ cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, xã Phì Nhừ đã lồng ghép việc thực hiện Đề án “Vận động đồng bào dân tộc Mông thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Chương trình mục tiêu quốc gia về “Xây dựng nông thôn mới”. Xã đã lấy tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với việc đánh giá, công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến, xã văn hóa... gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Chúng tôi coi việc thực hiện đề án là một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại, xếp loại danh hiệu thi đua hàng năm của tập thể các tổ chức trong hệ thống chính trị, cá nhân cán bộ đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên. Ngoài ra còn gắn việc thực hiện Đề án với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, văn hóa, tinh thần của nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn”, ông Hạng Giồng Chứ nói.

Với sự tham gia vào cuộc của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông, Điện Biên Đông xác định sẽ hoàn thành mục tiêu: Bảo tồn và phát huy có chọn lọc những nghi thức trong phong tục, tập quán tốt đẹp của các

dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Mông nói riêng. Bên cạnh đó, cải tiến, đổi mới và loại bỏ dần trong cuộc sống những quan niệm lệch lạc và nghi thức, thủ tục lỗi thời, lạc hậu, thiếu văn hóa, không lành mạnh, không phù hợp với nếp sống văn minh. Nghiên cứu, xây dựng quy ước, hương ước của xã, bản để gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

005. MINH QUANG - ĐÔNG HƯNG/ Thủy điện Nậm Hóa 1 với nút thắt đất lúa - đất rừng phòng hộ// Khoa học & Đời Sống.- Số 133.- Ngày 06/01/2019 - Tr.12

Dù Sở TNMT tỉnh Điện Biên đề nghị các huyện Tuần Giáo, Mường Ảng phối hợp chủ đầu tư (Công ty Anpha-el) kiểm tra, rà soát diện tích đất trồng lúa và đất rừng tại dự án Thủy điện Nậm Hóa 1, thậm chí đề nghị lập hồ sơ xin ý kiến Thủ tướng. Nhưng chủ đầu tư thì đề nghị được nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng bị chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án.

Hai tỉnh cùng quản, dự án thoái mái lùi tiến độ

Tháng 10.2011, trên cơ sở thống nhất 2 tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên đã chấp thuận phương án đầu tư xây dựng Dự án thủy điện Nậm Hóa 1, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, thuộc tỉnh Sơn La cho Công ty CP Đầu tư thủy điện Anpha (Anpha-el).

Theo đó, tỉnh Điện Biên chấp thuận cho Anpha-el được đầu tư xây dựng Dự án thủy điện Nậm Hóa 1 theo phương án: Xây dựng công trình đầu mối và nhà máy sau đập tại bản Pá Sáng, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La. Vùng lòng hồ của dự án kéo dài trên địa phận các xã Mường Bám, Long Hẹ (Thuận Châu, Sơn La) và các xã Xuân Lao (huyện Mường Ảng), Tênh Phong (huyện Tuần Giáo) của tỉnh Điện Biên.

Văn bản này, được UBND tỉnh Điện Biên gửi tới đồng thời Công ty Anpha-el và UBND tỉnh Sơn La cũng như các Sở ngành liên quan.

Tháng 4.2012, UBND tỉnh Sơn La cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Anpha-el thực hiện dự án công trình thủy điện Nậm Hóa 1. Thông tin về dự án như sau: địa điểm thực hiện nằm trên một số địa bàn thuộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và huyện Mường Ảng, Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên; Tổng diện tích đất sử dụng 139,92 ha, tổng vốn đầu tư 752,32 tỷ đồng, tiến độ dự án khởi công quý 4.2012, dự kiến hoàn thành quý 4.2014.

Tới tháng 2.2015, tỉnh Sơn La cấp chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ nhất cho chủ đầu tư Anpha-el. Theo đó, tổng diện tích đất sử dụng “co lại” là 137,18 ha. Đáng chú ý, tiến độ hoàn thành dự án được dự kiến lùi tới 3 năm, vào quý 4.2017.

Đến hẹn lại lên, cuối tháng 12.2017, Sở KH&ĐT tỉnh Sơn La ra văn bản chứng nhận chủ đầu tư Anpha-el được đăng ký điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án (công suất 18 MW) với mốc hoàn thành là quý 4.2019. Văn bản này được căn cứ một phần vào Công văn 4136/UBND-KT ngày 12.12.2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Về phía Công ty CP Đầu tư thủy điện Anpha, tháng 3.2014, HĐQT Công ty này quyết định phê duyệt Dự án Công trình thủy điện Nậm Hóa 1 với một số cơ sở pháp lý sau: Quyết định 1160/QĐ-UBND vào tháng 5.2007 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án thủy điện Nậm Hóa, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, Quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Sơn La của UBND tỉnh Sơn La vào tháng 6.2010, Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án Thủy điện Nậm Hóa 1 của Bộ TNMT vào tháng 2/2012...

Ở Quyết định phê duyệt Dự án của Anpha-el nêu trên, dự án được nêu hình thức đầu tư là Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (BOO), thời gian thực hiện thi công 2 năm không kể thời gian chuẩn bị.

Sát hẹn, vẫn chưa xong thủ tục

Theo tìm hiểu, tháng 7.2018, dự án thủy điện Nậm Hóa 1 vẫn đang vướng vấn đề bồi thường, GPMB trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Cụ thể, thông tin từ Sở TNMT tỉnh Điện Biên cho biết: Dự án này đã được HĐND tỉnh Điện Biên chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích xây dựng thủy điện trên địa bàn tại Nghị quyết 63/NQ-HĐND ngày 13.7.2017 với tổng diện tích 80,4 ha. Trong đó, dự án sử dụng 5,09 ha đất lúa 1 vụ.

Tuy nhiên, theo báo cáo (tháng 3.2018) của UBND huyện Mường Ảng (Điện Biên), thì tổng nhu cầu sử dụng của Dự án trên địa bàn huyện là khoảng 74,3 ha. Trong đó, đất chuyên trồng lúa là gần 12ha, đất rừng phòng hộ 18,5ha.

Vì vậy, để đảm bảo đúng pháp luật đất đai, Sở TNMT tỉnh Điện Biên đề nghị các huyện Tuần Giáo, Mường Ảng phối hợp chủ đầu tư kiểm tra, rà soát tổng nhu cầu sử dụng của Dự án trên địa bàn Điện Biên để xử lý như sau: Đối với diện tích đất chuyên trồng lúa, đề nghị huyện Mường Ảng hướng dẫn Anpha-el lập hồ sơ xin Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai 2013.

Đáng chú ý, đối với diện tích rừng, đề nghị các huyện Tuần Giáo, Mường Ảng kiểm tra, rà soát trường hợp có rừng tự nhiên thì hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ xin Thủ tướng chấp thuận theo quy định tại Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12.1.2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo của Đảng với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trường hợp không có rừng tự nhiên thì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển mục đích đối với khoảng 18,5 ha đất rừng phòng hộ.

Chưa rõ việc chuyển mục đích gần 12ha đất chuyên trồng lúa và 18,5 ha đất rừng phòng hộ của dự án (trên địa bàn Điện Biên) đã được thực hiện ra sao, có phải trình Thủ tướng hay không. Nhưng tới đầu tháng 9 vừa qua, chủ đầu tư Anpha-el đã đề nghị tỉnh Điện Biên chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác để thực hiện Dự án.

Vấn bản của Anpha-el nêu: tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác là 17,9 ha (trong đó diện tích đất có rừng là 6,1ha, diện tích đất lâm

nghiệp không có rừng là 11,8 ha). Loại rừng được chuyển mục đích thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Diện tích đất để trồng rừng thay thế 6,1 ha.

Tuy nhiên, văn bản xin nộp tiền trồng rừng thay thế của Anpha-el không nêu bất cứ căn cứ cho phép nào từ Chính phủ (liên quan tới chuyển mục đích rừng phòng hộ cũng như đất lúa phục vụ dự án). Hiện chưa rõ UBND tỉnh Điện Biên có đồng ý với đề nghị thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chấp thuận này không.

Anpha-el là công ty con của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Meco). Tại thời điểm cuối 2018, Công ty mẹ Meco nắm giữ 64,63% vốn điều lệ Anpha-el. Phần còn lại thuộc về Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam DATC. Cuối tháng 11.2018, DATC dự kiến bán hơn 10,2 triệu CP nắm giữ tại Anpha-el bằng hình thức đấu giá theo lô vào ngày 21/12. Nhằm thu hồi vốn đầu tư, tái cơ cấu phục hồi doanh nghiệp.

Khi đó, DATC hé mở: dự án nhà máy thủy điện Nậm Hóa 1 đang thi công xây dựng và dự kiến tháng 6.2019 bắt đầu chạy thử.

Được biết, Anpha-el có khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn đến ngày 30.6.2018 là ngót 330,4 tỷ đồng. Khoản vay này do BIDV chi nhánh Sơn La cho vay từ tháng 10.2015 nhằm phục vụ xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Hóa 1.

006. VIỆT HẢI/ Góp phần gìn giữ phân dậu của Tổ quốc - Bài 1: Khởi sắc một miền biên ải// Tuần tin tức.- Số 47.- Ngày 21/11/2019 - Tr.17

Chúng tôi đến Điện Biên một chiều cuối thu rực nắng vàng hắt lên những dải núi tím bạc hùng tráng và bí ẩn biên cương phía Tây Tổ quốc.

Về huyện khó khăn, xa xôi nhất Nậm Pồ rồi lên Mường Nhé, thêm một lần chạm tay vào cột mốc số 0 – điểm cực Tây Tổ quốc là giao điểm biên giới ngã ba Việt – Lào – Trung, sự chọn vẹn thiêng liêng của chủ quyền quốc gia càng rõ hơn trong cảm nhận của mỗi thành viên trong đoàn. Ở đây, những cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vẫn ngày đêm không chùn bước trước khó khăn để mang vốn tín dụng chính sách tới từng thôn bản cùng đồng bào xóa đói giảm nghèo, bám đất bám rừng giữ gìn từng tấc đất, phen dậu của Tổ quốc.

TIẾP SỨC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Xã Si Pa Phìn thuộc huyện Nậm Pồ hôm nay không còn những mùa hoa anh túc, thay vào đó là những mùa vàng của lúa, ngô đạt năng suất và chất lượng cao, cùng đàn gia súc ngày một phát triển mang no ấm đến với đồng bào các dân tộc.

Định hướng phát triển chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện đã được nâng cấp thành dự án giai đoạn 2016 -2020. Vốn của NHCSXH cũng theo đó tràn về giúp người dân bắt nhịp chuyển đổi kinh tế hộ. Như gia đình chị Mùa Thị Sánh, 32 tuổi ở Thôn Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ được vay 50 triệu đồng mua một cặp trâu sinh sản hồi đầu năm 2016. Sau hơn hai năm đàn trâu nhà chị đã có 4 con, chị vừa bán 1 con được 30 triệu đồng trả nợ ngân hàng và mua chiếc máy cày vừa phục vụ sản xuất gia đình vừa phục vụ bà con xung quanh gia tăng thu nhập.

Ước mong đổi đời của những người dân Si Pa Phìn đã được chấp cánh cùng nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH. Cả xã có 1.089 hộ, thì có đến 987 hộ đang vay vốn của NHCSXH với dư nợ 42,7 tỷ đồng. Nhìn lại 5 năm 2015 – 2019, doanh số cho vay hơn 50,6 tỷ đồng với 1,497 số lượt hộ được vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống. Chủ tịch UBND xã Si Pa Phìn, Mùa A Hòa phấn khởi cho biết, nhờ có vốn tín dụng đời sống của người dân trên địa bàn thực chuyển rõ rệt. Xã không có hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 58,68%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 12,58 %.

RÚT NGẮN CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chia tay Si Pa Phìn, chúng tôi về xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Ký ức về xã “4 không” (đường – điện – trường – trạm) đã được xóa bỏ thay vào đó Sín Thầu lại tự hào về cái “4 không” khác: Xã duy nhất không có người nghiện – Không có tình trạng phá rừng - Không di cư tự do – Không tuyên truyền đạo trái phép.

17 năm đồng hành cùng huyện Mường Nhé cũng như xã Sín Thầu, NHCSXH đã giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số Hà Nhì ở xã Sín Thầu chuyển đổi từ làm nương sang trồng lúa nước, rồi những năm gần đây là phát triển chăn nuôi đại gia súc. Nhiều hộ dân nhờ những vòng quay tín dụng chính sách không chỉ thoát nghèo mà vươn lên làm giàu.

Ở bản Tả Kố Khừ, cái nghèo đang dần lùi xa thay vào đó là hơn 100 căn nhà khang trang, vũng trải, lợp tôn, lợp ngói dọc ngang hai bên suối Mo Pí. Hộ ông Sùng Phì Sinh giờ có hơn 200 con trâu, bò mỗi năm thu nhập hơn 200 triệu đồng. Khởi đầu để ông chăn nuôi đại gia súc bắt nguồn từ hỗ trợ vốn vay hộ nghèo của NHCSXH để mua hai con bò sinh sản. Nguồn vốn tín dụng cũng đang dìu dắt những hộ cuối cùng của bản thoát nghèo như gia đình anh Giàng Ý Bầu hiện vay 30 triệu đồng theo chương trình hộ nghèo mua thêm trâu sinh sản.

Tâm lý ỷ lại hay chây ì vào hỗ trợ của Chính phủ giờ đã không còn, thay vào đó là một tâm thế chủ động vay, tự giác trả. Như anh Khoàng Chừ Long vay 40 triệu đồng vốn hộ cận nghèo đầu năm 2017 mua thêm trâu sinh sản đến cuối năm 2017 và tháng 5 năm ngoái đã tất toán xong khoản vay với NHCSXH từ nguồn tiền bán trâu. “Mình hết khó trả vốn cho NHCSXH cho vay bà con khó khăn hơn”, anh Khoàng Chừ Long tâm sự nột cách mộc mạc.

Đến 31/10/2019, dư nợ của xã Sín Thầu là 7,7 tỷ đồng với 183 hộ vay trong đó 133 hộ nghèo. Trong 5 năm qua, từ 3 chương trình cho vay năm 1/1/2015 (Hộ nghèo, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn) hiện đã có 7 chương trình tín dụng được triển khai trên địa bàn với doanh số cho vay đạt 11,4 tỷ đồng cho 276 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp hơn 41 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, nâng đàn gia súc của bản lên trên 10 000 con. NHCSXH tỉnh Điện Biên, Đầm Xuân Triệu cho biết, thời gian này NHCSXH đã nỗ lực dồn vốn giúp Sín Thầu hoàn thành tốt tiêu chuẩn hộ nghèo để cán đích nông thôn mới vào năm 2020.

007. Góp phần gìn giữ phân dậu của Tổ quốc - Bài Bài cuối: Hứa hẹn những đột phá mới từ tín dụng chính sách// Tuần tin tức.- Số 48.- ngày 28/11/2019 - Tr.17

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (NHCSXH) TỈNH ĐIỆN BIÊN, ÔNG LÊ VĂN QUÝ BÀY TỎ, GIÁ TRỊ CỦA NGUỒN VỐN CHÍNH SÁCH LÀ HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO, ĐỐI TƯỢNG YẾU THỂ DỄ TỒN THƯƠNG NHẤT VÀ CŨNG TIỀM ẨN NHIỀU RỦI DO NHẤT.

TIẾP SỨC XÂY DỰNG KINH TẾ VÙNG BIÊN

Những chia sẻ của Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ kiêm trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, Hạng Nhè Ly lại càng cho thấy ý nghĩa nhân văn trong chương trình tín dụng chính sách mà Đảng và Nhà nước đã dành cho người nghèo và đối tượng yếu thể.

Nậm Pồ là huyện khó khăn nhất trong tỉnh với 97,8 % là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào Mông chiếm tỷ lệ cao nhất 69,18 % . Chỉ nhìn lại 5 năm từ 2015 đến 31/10/2019 doanh số cho vay 362 tỷ đồng từ NHCSXH đã tạo điều kiện cho 12.773 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khai thác trên địa bàn được vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần nâng mức thu nhập bình quân của người dân so với năm 2015 từ 7,73 triệu đồng / người / năm lên 11,9 triệu đồng / người / năm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 72,09 % đến cuối năm 2018 xuống còn 60,12 %. Huyện từ chỗ chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới đến nay đã có một xã đạt chuẩn nông thôn mới và về đích sớm trước hai năm.

Những bước chuyển biến giảm nghèo kỳ diệu trong từng thôn bản như Mường Nhé, hay Nậm Pồ đang giúp bức tranh giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ngày càng rõ nét sau 5 năm triển khai Chỉ thị 40-CT/TU của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng ở Điện Biên đã tạo thành sợi chỉ nam xuyên suốt từ nhận thức tới hành động trong chính quyền MTTQ, tổ chức hội, đoàn thể đến từng người dân đối với việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách xóa đói giảm nghèo. Từ đó, tạo ra những bước đột phá do tín dụng chính sách tăng cả về lượng và chất. Chỉ riêng 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, nguồn vốn tín dụng đến với hơn 122.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay 3.834 tỷ đồng góp phần giúp gần 23.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo đưa tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 3% đến 4% năm. Đến đầu năm 2019, có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

“Những con số số cho thấy, tín dụng chính sách xã hội là một nguồn vốn quan trọng đóng góp vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên. Đây cũng là nguồn vốn góp phần ngăn chặn tín dụng đen đến người nghèo và đối tượng yếu thể, duy trì trật tự an toàn xã hội; quốc phòng, an ninh và biên giới, chủ quyền quốc gia được giữ vững; niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước ta ngày càng được củng cố”, Phó Chủ tịch tỉnh Lê Văn Quý nhấn mạnh.

CẦN SỰ CHUNG TAY MẠNH MỀ HƠN

Tương lai đồng bào các dân tộc ở Điện Biên sẽ ngày càng tươi sáng cùng dòng tín dụng chính sách đang chuyển dời mạnh nhận thức của người dân từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa thoát nghèo bền vững. Đến cuối tháng 10/2019, tổng dư nợ 19 chương trình tín dụng chính sách ở Điện Biên đạt trên 2.864 tỷ đồng đang hhoox trợ cho 78.160 khách hàng, chiếm 61,2 % hộ dân nghèo trong tỉnh. Nguồn vốn tín dụng hướng tới hỗ trợ việc làm đào tạo hứa hẹn những bứt phá mới cho tỉnh từ chính yếu tố con người. Năm năm qua, NHCSXH đã giúp 1000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; gần 7000 lao động được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm; 91 lao động đi làm việc tại nước ngoài...

Tuy nhiên, bài toán giảm nghèo bền vững vẫn còn là một thách thức lớn đối với Điện Biên khi kinh tế của tỉnh vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tại các vùng sâu vùng xa sản xuất 1 vụ trong năm, điều kiện tiêu thụ sản phẩm hạn chế. Hộ nghèo ở tỉnh vẫn chiếm tỷ lệ 37,08 % (trong đó hộ nghèo về thu nhập là 46.507 hộ); hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 9,78 % .

Mong muốn Chính phủ và NHCSXH có nhiều nguồn vốn hơn hỗ trợ người dân Điện Biên vượt khó, ông Lê Văn Quý cho biết, Tỉnh ủy cũng ra Chỉ thị về việc UBND cấp tỉnh, cấp huyện hàng năm chuyển sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay khoảng 1% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Về phía NHCSXH, Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh đến việc các cấp chính quyền và tổ chức hội, đoàn thể cần rà soát lại đối tượng vay và nhu cầu vay, bởi qua thực tế ở hai xã Sin Thầu và Si Pa Phìn, các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay đều đã vay, như vậy có thể tăng dư nợ, việc xác định nhu cầu vay cũng như đối tượng vay chính xác là cơ sở để NHCSXH cung ứng thêm để tăng mức vay cho các hộ dân. Ông cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể cần tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền thay đổi nhận thức trong lao động sản xuất của một bộ phận của người dân vẫn còn ỷ lại vào sự hỗ trợ của Chính phủ, vẫn quen tập quán sản xuất tự cung tự cấp, du canh du cư. NHCSXH sẽ đồng hành trợ giúp họ vươn lên thoát nghèo, vững tâm an cư, lập nghiệp hòa cùng công cuộc kiến thiết biên cương vững chắc Tổ quốc, đưa Điện Biên bắt nhịp nhanh hơn cùng hành trình phát triển của đất nước.

008. NGỌC DIỆP/ Điện Biên: Khai thác tài nguyên “chóng mặt” sinh kế của đồng bào Mông bị đe dọa// Giáo dục & Thời đại.- Số đặc biệt, tháng 11/2019.- Tr.22

Con người đang sử dụng nguồn lực tài nguyên thiên nhiên với tốc độ nhanh hơn tốc độ tái tạo. Hệ lụy của khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của cộng đồng, trong đó có sinh kế của đồng bào dân tộc Mông. Ở Điện Biên, bài toán đang được đặt ra cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách, đó là: Làm sao thúc đẩy được phát triển kinh tế -xã hội nhưng hài hòa với phát triển bền vững của cộng đồng người dân tộc Mông.

“Ồ ạt”

Tỉnh Điện Biên có 19 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó người Mông được coi là một thành viên quan trọng. Điện Biên có khoảng hơn 170 nghìn người

Mông đang sinh sống ở huyện: Tủa Chùa, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, Tuần Giáo và Nậm Pồ, chiếm 34,8% dân số toàn tỉnh và 16,0% tổng số người Mông tại Việt Nam. Theo tập quán sinh hoạt, người Mông thường ở độ cao từ 800-1500m so với mặt nước biển.

Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam, có tổng diện tích tự nhiên hơn 954 nghìn ha, trong đó tiềm năng rừng và đất rừng rất lớn với hơn 776 nghìn ha, chiếm 81,4% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Các tài liệu điều tra hiện có về đa dạng sinh trên địa bàn tỉnh cho thấy Điện Biên là tỉnh có tính đa dạng sinh học cao. Những năm gần đây, các chương trình, dự án đầu tư vào địa bàn tăng cao khiến cho môi trường sinh thái ở Điện Biên bị tác động tương đối mạnh. Thông tin từ Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh Điện Biên có khoảng 800 công trình thủy lợi lớn nhỏ cấp tưới nước. Trong hệ đại thủy nông Nậm Rốm có 11 hồ chứa nước, 293 đập dâng, 1 trạm bơm điện, 495 công trình phai tạm và tiểu thủy nông phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp. Ngoài ra, trên lưu vực sông Đà có 341 công trình thủy lợi; Trên lưu vực sông Mê Kông có tiểu vùng sông Nậm Rốm với 166 công trình thủy lợi; Trên lưu vực sông Mã có 263 công trình. Riêng lòng hồ thủy điện Sơn La sau khi tích nước đã khiến cho 47 bản của 6 xã, phường thuộc các huyện: Mường Chà, Tủa Chùa và thị xã Mường Lay bị ngập.

Thống kê cho thấy, từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có khoảng 70 dự án thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất nông nghiệp, tổng diện tích đất chuyển đổi là 636,8 ha.

Đồng bào Mông bị “đe dọa”

Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên có sử dụng khối lượng lớn các máy móc, thiết bị và con người đã làm phá vỡ tính cân bằng tự nhiên của địa hình khu vực triển khai dự án, dẫn đến biến đổi địa hình và gia tăng các quá trình địa mạo. Từ việc phá vỡ cân bằng hình thái sẽ dẫn đến mất cân bằng năng lượng. Đây là nguy cơ tiềm ẩn gây ra các tai biến trượt lở đất, đá; Đặc biệt trong mùa mưa khi đó sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng đến môi trường và thiệt hại đáng kể về kinh tế cho cộng đồng dân cư sống trong khu vực.

Với đặc điểm địa hình núi cao chiếm phần lớn diện tích toàn tỉnh, nơi có hoạt động địa chất phức tạp, địa hình phân cách mạnh, mưa nhiều... là những nhân tố dẫn đến các hiện tượng thiên tai xảy ra như động đất, trượt lở đất, lũ quét, lũ bùn, xói mòn bề mặt bề mặt bồi lắng dòng chảy, lòng hồ, lòng sông suối... quá trình khai thác tài nguyên sẽ làm tăng nguy cơ tai biến địa chất, thảm họa thiên nhiên từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cộng đồng dân tộc trong đó có dân tộc Mông.

Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Điện Biên cho biết, những tác động của biến đổi khí hậu tới sinh kế của đồng bào dân tộc Mông trong thời gian qua thể hiện ở sự thay đổi bất thường về nhiệt độ. Cụ thể, nhiệt độ mùa hè tăng cao, có lúc lên tới 38 độ c, gây nắng nóng kéo dài; Nhiệt độ mùa đông trên các vùng núi cao, nơi sinh sống của các đồng bào dân tộc Mông có khi xuống tới -2 độ c; sự thay đổi theo mùa: Mùa mưa đến trễ hơn, lượng mưa thất thường, mưa cục bộ gây lũ lụt...

Song song với đó sinh kế của đồng bào Mông lại chủ yếu là tự cung tự cấp, phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Tình trạng ngày càng trở lên nghiêm trọng khi các hiện tượng khí hậu cực đoan xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều đã, đang và sẽ còn xảy ra gây tác động nghiêm trọng tới sinh kế của người dân. Từ việc khí hậu bị biến đổi nhanh chóng đã khiến cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của đồng bào Mông gặp khó khăn. Cùng với sự tăng cao của nhiệt độ trong các tháng mùa khô, dẫn tới sự suy giảm lượng mưa đã có tác động không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp nói chung và ngành trồng trọt nói riêng. Lượng mưa giảm, dẫn tới lưu lượng dòng chảy xuống thấp gây ra tình trạng hạn hán, thiếu nước gây mất mùa, giảm năng suất cây trồng đặc biệt là cây lúa và cây ngô, hai cây trồng chủ đạo.

Bên cạnh đó, nhiệt độ cao bất thường, gây nắng nóng cục bộ vào mùa hè, làm suy giảm nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trái lại, nhiệt độ giảm sâu vào mùa đông làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây trồng: Làm cây trồng bị cháy lá, hạt không nảy mầm. Còn nhớ vào các năm 2008 và 2015, rét đậm, rét hại đã xảy ra, kéo dài gần 1 tháng đã làm thiệt hại lớn đến ngành chăn nuôi. Hàng nghìn con trâu, bò, dê, gà, lợn ... bị chết rét, nhiều con ngã khụy, dịch bệnh gia tăng.

009. VŨ HƯƠNG/ Thành Vàng Lồng Công trình lịch sử, kiến trúc độc đáo// Quận khu 2.- Số 1064.- Ngày 14/11/2019 - Tr.8

Thành Vàng Lồng được xây dựng cách đây gần 3 thế kỉ, là tòa thành cổ, có quy mô cấu trúc thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Mông ở Điện Biên. Theo tiếng dân tộc Mông “Vàng” có nghĩa là vua chúa hay vườn. “Lồng” có nghĩa là một vòng tròn. Thành được xây dựng theo mô hình một vòng tròn khép kín, bởi kỹ thuật xếp đá thủ công, không có sự tham gia của các chất kết dính, các phiến đá được sắp xếp theo một trình tự khoa học với chu vi hơn 400m. Thành cao khoảng 2m rộng trên 1m, không những người mà ngựa cũng có thể đi lại trên mặt thành. Cửa chính nằm ở phía Bắc chạy dài đến ngã ba xã Tả Phìn, cửa phụ ở phía đông giáp xã Huổi Sớ, huyện Tủa Chùa.

Thành Vàng Lồng có nhiều sự tích, nhưng chỉ có tích truyện gắn với Vàng Chổng Cáng mới được người dân truyền lại. Điều này cũng đã được sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch ghi chép rất chi tiết và tỉ mỉ. Vào khoảng thế kỉ thứ XVIII, nơi Thành Vàng Lồng ngày nay có người tên Vàng Chổng Cáng sống nhưng mẹ ông ốm nặng rồi qua đời. Để tạ ơn sinh thành, dưỡng dục và xin được phù hộ để làm ăn thuận lợi, ông đã thuê thầy phong thủy xem vị trí đắc địa an táng. Trước khi xem thầy có hỏi Vàng Chổng Cáng: Nếu xem được đất tốt, ông trở lên giàu có thì bị mù lòa, Vàng Chổng Cáng có nuôi thầy được không. Nghe vậy Vàng Chổng Cáng liền nhận lời thầy phong thủy. Quả nhiên, thầy phong thủy bị mù còn Vàng Chổng Cáng trở nên giàu có rồi xưng vua. Tiền của nhiều nên lo sợ bị mất, Chổng Cáng thuê người xây thành, bảo vệ tài sản. Thế nhưng Vàng Chổng Cáng lại trả công thợ xây thành bằng một cục bạc to bên trong đồ toàn đồng, đám thợ xây thành về xẻ ra để chia nhau, thấy bên trong toàn đồng, biết là bị lừa nên đã tìm cách trả thù. Ở nhà Vàng Chổng Cáng, thầy phong thủy bị đối xử tệ bạc nên đã viết thư tìm người giải cứu. Nhận được thư, sư phụ của thầy phong thủy đóng giả thương gia biết xem phong thủy

tìm cách tiếp cận Vàng Chổng Cáng. Khi tiếp cận được rồi thì sư phụ thầy phong thủy xui Vàng Chổng Cáng đào mộ mẹ lên khiêng đi chôn chỗ mới tốt hơn. Tin lời thương gia, Vàng Chổng Cáng tự ý chuyển mộ mẹ nên không được phù hộ nữa, làm ăn ngày càng thua lỗ. Nhân lúc này đám thợ xây thành đã giết Vàng Chổng Cáng. Từ đó, gia đình của Vàng Chổng Cáng tan rã.

Hiện nay, thành Vàng Lồng được UBND tỉnh Điện Biên công nhận là văn hóa di tích cấp tỉnh. Tuy nhiên, dưới tác động tự nhiên và con người, thành Vàng Lồng đang đứng trước nguy cơ xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, hiện vật gắn liền với thành ngày một thất thoát, nhan chứng hiểu biết về thành nhiều người không còn. Song với giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học thẩm mỹ của di tích nơi đây đã trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu lịch sử cho các học sinh. Và sự độc đáo của công trình Thành Vàng Lồng cũng đã thu hút đông đảo khách tới tham quan, chiêm ngưỡng mỗi lần đến với Điện Biên.

010. Trung tâm Bóng đá cộng đồng Điện Biên: Nơi ươm mầm tài năng Bóng đá// Thẻ Thao.- Số 89.- Ngày 8/11/2019 - Tr.7

Trung tâm Bóng đá cộng đồng Điện Biên Football được thành lập từ 6/2019. Sau 4 tháng hoạt động, Trung tâm đã thu hút hơn 200 học viên là các em thiếu niên, nhi đồng yêu thích bóng đá tới học tập, rèn luyện, tạo sự lan tỏa phong trào thi đấu bóng đá trong tỉnh; đồng thời ươm mầm cho những tài năng bóng đá thiếu niên, nhi đồng phát triển.

Anh Lương Văn Hưng, 34 tuổi, hiện đang công tác tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao TP. Điện Biên Phủ, cũng là thành viên cốt cán của Trung tâm Bóng đá cộng đồng Điện Biên Football, chúng tôi được anh chia sẻ những tâm huyết để thành lập trung tâm. Anh Hưng chia sẻ: “Xuất phát từ niềm đam mê bóng đá từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn nung nấu khát vọng mở sân chơi, rèn luyện, đào tạo về bóng đá. Bên cạnh đó, môi trường làm việc của tôi thường xuyên tiếp xúc với các em thiếu niên, nhi đồng tham gia giải bóng đá trong và ngoài tỉnh. Phát hiện thấy nhiều em có khả năng thiên bẩm về bóng đá, nhưng chưa được học tập, rèn luyện bài bản mà chỉ chơi bằng bản năng. Chính vì thế, tôi và các thành viên cùng tâm huyết đã góp tiền, rồi huy động thêm các nguồn xã hội hóa để thành lập trung tâm, giúp những cầu thủ nhí trong tỉnh phát triển khả năng chơi bóng vốn có của mình”.

Khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều bậc phụ huynh và một số đơn vị, tổ chức trong tỉnh, Trung tâm Bóng đá cộng đồng Điện Biên Football được thành lập tại phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, với quy mô sân bãi rộng 2.000m², mặt sân là cỏ nhân tạo; có đầy đủ các dụng cụ, thiết bị luyện tập bóng đá từ cơ bản đến chuyên sâu phù hợp với đối tượng thiếu niên, nhi đồng.

Đến Trung tâm Bóng đá cộng đồng Điện Biên Football vào buổi chiều, chúng tôi thấy huấn luyện viên và hơn 20 em thiếu niên đang say sưa luyện tập. Trao đổi với chúng tôi, anh Vũ Văn Hoàng, huấn luyện viên kỹ năng vận động cho các em, hiện đang là giáo viên dạy môn thể dục tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và cũng là trọng tài cấp quốc gia về bóng đá thanh, thiếu niên, có nhiều năm kinh nghiệm trong

việc tập huấn, đào tạo cầu thủ nhí, cho biết: “Các em đến trung tâm đều yêu thích bóng đá và đa phần có năng khiếu đá bóng tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rèn luyện cho các em một cách bài bản, từ cơ bản đến chuyên sâu.

Ngoài rèn luyện kỹ năng bóng đá, trong giờ giải lao, theo quan sát của chúng tôi, các huấn luyện viên tại Trung tâm còn dành thời gian chia sẻ kiến thức về bóng đá, kỹ năng phát triển tư duy chiến thuật và kỹ năng sống cho các em, như: Lối sống lành mạnh để chơi bóng đá khỏe mạnh; thể thao trung thực - đoàn kết - cao thượng; óc hài hước khi chơi thể thao... Qua đó, tăng phần bổ ích cho những buổi rèn luyện và giúp các em có tinh thần thoải mái, từ đó học tập trên trường, lớp cũng được tốt hơn.

Chị Lưu Thị Thuật, thường trú tại phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ tới đón con tại trung tâm, cho chúng tôi biết: “Con trai tôi 9 tuổi, rất đam mê chơi bóng đá nhưng cháu khá trầm và ít nói. Từ ngày cho con tham gia tập luyện bóng đá tại trung tâm sau mỗi giờ học buổi chiều, tôi thấy thể lực của con tốt hơn, ăn, ngủ và học tập đảm bảo hơn; con trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động hơn trong cuộc sống, sinh hoạt đời thường. Tôi rất vui khi Điện Biên có một trung tâm chuyên sâu về bóng đá thiếu niên như thế này; tôi cũng đã chia sẻ cho các phụ huynh khác để họ có thêm địa chỉ cho con rèn luyện thể lực, thể thao”.

Hiện nay Trung tâm Bóng đá cộng đồng Điện Biên Football đang có ý tưởng mở rộng quy mô đào tạo cho thiếu niên, nhi đồng tại các huyện, thị trong tỉnh qua hoạt động chiêu mộ từ giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng của Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức và trên trang fanpage của Trung tâm để phụ huynh và thiếu niên, nhi đồng theo dõi, đăng ký tham gia.

Hy vọng rằng, trong thời gian không xa, hoạt động đào tạo của trung tâm sẽ ngày càng phát triển, để truyền cảm hứng về trái bóng tròn cho các em thiếu niên, nhi đồng; từ đó đào tạo ra nhiều cá nhân xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể dục, thể thao tỉnh nhà.

011. Thiếu tướng Sùng A Hồng: "Đánh" ma túy nhưng không để dân sợ, không làm mất dân// Câu chuyện Pháp luật.- Số 710.- Ngày 5/11/2019 -Tr.9

Chiều 1/11, trao đổi bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết Nguyên đán vừa qua) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

“Căn cứ Khoản 4, Điều 194, Bộ Luật hình sự năm 1999, bà Trần Thị Hiền bị đề nghị truy tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình”, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết.

Theo đó, đến nay cơ quan điều tra đã chứng minh bà Trần Thị Hiền mua bán trót lọt 4 bánh heroin. Theo quy định về trọng lượng ma túy là một trong những căn cứ để xác định khung hình phạt, 4 bánh heroin (trung bình 350 gram/bánh) thì tương đương với khung hình phạt đề nghị truy tố ở khoản 4.

Bà Trần Thị Hiền được xác định là đối tượng phức tạp, không trung thực, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra nhằm đánh lạc hướng và bao che cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra chuyển kết luận điều tra, Viện kiểm sát sẽ tiến hành các trình tự thủ tục ban hành cáo trạng, truy tố và tòa án sẽ lên lịch xét xử.

Nói về công tác phòng chống ma túy trên địa bàn, Thiếu tướng Sùng A Hồng cũng cho biết: Điện Biên có đường biên giới dài giáp với Lào, Trung Quốc, lại rất gần với khu vực Tam giác vàng nên việc thâm lậu ma túy vào trong nước qua địa bàn này rất phức tạp.

Quan điểm của lực lượng công an là nắm tình hình ma túy từ xa, phối hợp với lực lượng biên phòng và các lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống, ngăn chặn ma túy từ biên giới và giải quyết các tụ điểm trong nội địa một cách triệt để.

“Quá trình đấu tranh, phòng chống ma túy phải gắn liền với việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, “đánh” ma túy nhưng không được làm cho dân sợ, không được để mất dân”, Thiếu tướng Sùng A Hồng khẳng định.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã đấu tranh nhiều chuyên án ma túy lớn, có những vụ thu được tang vật lên tới hàng chục bánh heroin, hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp.

012. TRƯỜNG LONG/ Phá chuyên án ma túy lớn, bắt 2 đối tượng, thu 220 bánh heroin// Công An Nhân Dân.- Số 5218.- Ngày 10/11/2019 - Tr.8

Vào khoảng 12 giờ ngày 9-11, tại bản Na Tông, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Mường Nhà (ĐDBP Điện Biên) phá Chuyên án 919B bắt 2 đối tượng: Thào A Bình (SN 1991), trú tại bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (là đối tượng cầm đầu) và Thào A Chứ (SN 1988), trú tại bản Mí Hán Tủa Chử, xã Púng Luông, huyện Mường Chải, tỉnh Yên Bái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 220 bánh heroin (trọng lượng 77kg), 2 xe ô tô, 1 xe máy, 4 điện thoại di động và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Quá trình phá án, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt lại lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, các đối tượng đã bị khống chế, lực lượng đánh án đảm bảo an toàn.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ Lào, vận chuyển vào Việt Nam và đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã cải tạo, gia cố sàn xe ô tô, tạo khoang bí mật để cất giấu ma túy. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, mở rộng về đường dây buôn bán ma túy này. Đây là chuyên án ma túy lớn xuyên quốc gia, có nhiều đối tượng tham gia với phương thức thủ đoạn tinh vi, nên tập thể Ban chuyên án tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triệt phá thành công chuyên án, đảm bảo an toàn.

013. Trường Long - Hải An/ Bắt giữ hai đối tượng mua bán lượng lớn ma túy tổng hợp tại Điện Biên// Đại Đoàn Kết.- Số 316.- Ngày 12/11/2019 - Tr.10

Chiều 11/11, Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết, trong ngày 10/11, Công an huyện đã bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 774 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 10/11, tại khu vực bản Na Hươn (xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy của Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã bắt quả tang đối tượng Lò Văn Thu (sinh năm 1971, có hộ khẩu thường trú tại bản Na Hươn, xã Na Tông, huyện Điện Biên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà riêng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, tổ công tác thu giữ 4 gói nilon màu xanh trong có chứa 755 viên hồng phiến (khối lượng 77,79g). Đối tượng Lò Văn Thu khai nhận đã mua số ma túy trên của một người lạ để sử dụng và bán cho những đối tượng nghiện kiếm lời.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 10/11, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy của Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đang làm nhiệm vụ tại khu vực Đội 14 (xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) thì phát hiện một nam giới có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính.

Đối tượng đã chống trả và bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế. Khám xét trên người đối tượng, tổ công tác thu giữ 19 viên hồng phiến và 0,23g heroin. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận là Bùi Đại Phi Long (sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú tại Tổ 4, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), đang mang số ma túy này đi bán thì bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ.

Được biết, cả hai đối tượng Lò Văn Thu và Bùi Đại Phi Long đều không có việc làm và nghiện ma túy.

014. Nhóm PV/ "Làm luật" ở cửa khẩu quốc tế Tây Trang// Tiền phong.- Số 325.- Ngày 21/11/2019 -Tr.11

Muốn đưa hàng hóa qua biên giới, mỗi chuyến xe, chủ hàng phải “làm luật” hàng triệu đồng cho lực lượng hải quan. Chuyện này đã và đang diễn ra tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên). Hình ảnh Tiền Phong có được cho thấy, cán bộ hải quan tại đây nhận tiền nhiều đến mức phải dùng đến máy đếm tiền.

Luật ngầm: Mỗi xe 5 đến 12 triệu đồng

Thời gian qua, nhiều cá nhân, đơn vị và phương tiện chở khách, hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang, bản Ka Hâu, xã Nà Ú (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) thông thương sang cửa khẩu Pang Hok (còn gọi là cửa khẩu Sop Hun ở huyện

May tỉnh Phongsaly, CHDCND Lào) phải dùng tiền bôi trơn để được lực lượng chức năng cửa khẩu “nói lỏng” giám sát, tạo điều kiện xuất khẩu hàng hóa. Do phải chung chi quá nhiều, buôn bán thua lỗ, các tiểu thương đã đứng ra tố cáo. Theo quan sát của phóng viên, dù cửa khẩu Tây Trang nằm ở vị trí chưa phải là thuận lợi, cộng với hệ thống giao thông từ Điện Biên đến cửa khẩu bị xuống cấp, hư hỏng khiến việc vận chuyển hàng hóa rất khó khăn. Thế nhưng, hơn một năm qua, lượng hàng hóa (nông sản, vật liệu xây dựng...) ùn ùn đổ về đây. Hàng ngày, từ tờ mờ sáng đến xế chiều, các xe tải hạng nặng, container rầm rập nối đuôi nhau, bụi bay mù mịt, vượt đèo, dốc đưa hàng lên.

Ở đây, để thông quan hàng hóa rất đơn giản, mỗi phương tiện vận tải phải chấp nhận “luật ngầm” do những cán bộ lực lượng liên ngành tại cửa khẩu đặt ra. Muốn đưa hàng thông quan, chủ hàng chỉ cần gặp lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang sẽ được “mách nước”. Gạo là một trong những mặt hàng có điều kiện để xuất khẩu chặt chẽ theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP về Kinh doanh xuất khẩu gạo.

Cụ thể, doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải được cấp phép với các điều kiện về kho bãi, cơ sở xay xát đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Nhưng ở cửa khẩu Tây Trang, tiểu thương được tạo điều kiện, dễ dàng “mượn” danh một doanh nghiệp để xuất khẩu mặt hàng này qua biên giới.

Theo đó, mỗi tháng những người này chỉ cần làm hai tờ khai thông quan, mỗi tờ khai chỉ phải nộp thuế cho khoảng 100 tấn hàng. Tuy nhiên phải đáp ứng luật ngầm: Mỗi chuyến xe phải nộp 5 đến 12 triệu đồng.

Chỉ cần đáp ứng khoản tiền đó, hàng ngày, hàng tháng tiểu thương muốn xuất bao nhiêu xe, số lượng bao nhiêu cũng được. Số tiền này sẽ đưa trực tiếp cho cán bộ hải quan tên Huyền (sau này được xác nhận là ông Phan Văn Huyền, cán bộ làm thuế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang - PV).

Cận cảnh nhận tiền bằng máy

Theo phản ánh của tiểu thương và tài liệu của PV thu thập được, có nhiều xe nhập hàng sang Lào nhưng lại không có tờ khai hải quan từ phía Việt Nam. Thông thường, chủ hàng có tờ khai khoảng 100 tấn nhưng được sử dụng nhiều lần với số hàng xuất đi gấp nhiều lần so với tờ khai đó. Cụ thể, một tờ khai dùng được nửa tháng và đến ngày cuối cùng của ngày thứ 15 mới làm thủ tục thông quan và tiếp tục làm tờ khai khác.

Tài liệu phóng viên có được cho thấy, suốt thời gian từ tháng 7 đến tháng 10/2019 nhiều xe tải, container có giấy xác nhận nhập khẩu hàng hóa để chở vào Lào đã được thông quan tại cửa khẩu Pang Hok (tỉnh Phongsaly) nhưng lại không có thông tin xuất hàng của hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Vậy làm cách nào xe có thể thông quan trót lọt? Theo tố cáo của tiểu thương và tài liệu, video có được cho thấy, để thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tiểu thương chỉ cần gặp gỡ lãnh đạo của Chi cục hải quan, mọi việc sẽ suôn sẻ. Ngoài những hướng dẫn của ông Nguyễn Minh, Chi cục trưởng chi cục Hải quan cửa

khẩu quốc tế Tây Trang, chủ hàng cần tìm gặp ông Hùng (Vũ Nguyên Hùng, Chi cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang - PV) để được chỉ dẫn.

Khi đã bắt được liên lạc với ông Minh và ông Hùng, tiểu thương chỉ cần “đánh” hàng lên cửa khẩu và đến gặp ông Phan Văn Huyền, cán bộ làm thuế tại chi cục “trình bày”. Tiểu thương phải thật quen biết mới vào được phòng làm việc của ông Huyền.

Tại phòng riêng, trên bàn của ông Huyền (nằm ở tầng 2 nhà điều hành của cửa khẩu) được bố trí một máy đếm tiền. Một đoạn clip có nội dung: Chủ hàng nói: “Cháu có một xe hôm nay và 5 xe lên sau, cháu nộp luôn 6 xe”. Ông Huyền nói: “Đóng cửa vào (cửa phòng làm việc của ông Huyền - PV), xe nào? Xe đâu? Có đúng có 1 xe không? Rồi OK”.

Hình ảnh tiếp theo trong clip cho thấy, sau khi trao đổi, ông Huyền nhận tiền, đưa vào máy đếm đi đếm lại; rồi ông lấy dây buộc lại. Ông Huyền vừa trở về chỗ ngồi, một người khác chạy vào đưa tiền và nói thầm. Ông Huyền vừa nói chuyện, đưa tay nhận rồi rút lên túi áo. Cứ thế, sau khi nộp tiền, xe chở gạo được đi ngay. Tất cả quy trình nhận tiền của ông Huyền như trên đều không lập hóa đơn chứng từ.

Lãnh đạo chi cục hải quan nói gì?

Ông Nguyễn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang cho biết đối với mặt hàng gạo, muốn xuất khẩu phải có nguồn gốc xuất xứ, không phải nộp thuế, mà chỉ mất tiền phí tờ khai là 20.000 đồng. Theo quy định, mỗi chuyến hàng qua cửa khẩu phải có tờ khai và có thời gian trong 15 ngày.

Ông Minh khẳng định cửa khẩu quốc tế Tây Trang có đặc thù là bãi sang tải nằm sau barie của cửa khẩu nhưng mọi chuyến hàng đều phải làm thủ tục mới được thông quan. Tuy nhiên, khi phóng viên gửi thông tin một số chuyến xe tải có dấu hiệu xuất không, sau một thời gian, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang xác nhận: Có những xe mà phóng viên nêu có hình ảnh xe đi qua cửa khẩu, nhưng không có hàng hóa khai báo trên hệ thống dữ liệu.

Các đơn thư tố cáo và tài liệu phóng viên có được, ngoài hải quan, tiểu thương còn phải đóng tiền bôi trơn cho Bộ đội Biên phòng. Trong một đoạn clip, một tiểu thương muốn đưa xe thông quan đã gặp một cán bộ trực ban của Biên phòng của khẩu Tây Trang tên Thắng, người này nói: “xe này 2 triệu” rồi dẫn chủ hàng lên phòng làm việc...

Thượng úy Lê Tuyền Quang, Phó trạm trưởng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tây Trang, xác nhận người tên Thắng là trung tá Nguyễn Mạnh Thắng phụ trách trực ban tại cửa khẩu. Còn việc xác minh có nhận tiền của chủ hàng hay không, ông Quang đề nghị phóng viên liên lạc với Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Điện Biên.

015. Đề nghị truy tố mẹ “nữ sinh ship gà” ở Điện Biên// Công an nhân dân.- Số 5210.- Ngày 2-11-2019 Tr.8

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với bị can Trần Thị Hiền(44 tuổi, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh

Điện Biên- mẹ nữ sinh ship gà) về tội mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 4, Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999. Đồng phạm với bà Hiền trong vụ việc này có các bị can đều trú tại huyện Điện Biên, gồm hai vợ chồng Vi Văn Toán và Vi Văn Thu(cùng SN 1982, trú tại: Đội 5, xã Thanh Yên); Bùi Văn Công(SN 1975, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa) và Lường Văn Hùng (trú tại bản Na Hỷ, xã Hua Thanh).

Liên quan đến vụ án”nữ sinh ship gà” bị sát hại, trong kết luận điều tra cho thấy, các đối tượng đã tiến hành bắt cóc hãm hiếp nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên từ món nợ của bà Hiền (mẹ Duyên) với” ông trùm” Vi Văn Toán.Toán khai hồi 11h ngày 31-1-2019 ,hấn gặp bà Hiền nói chuyện và đòi tiền nhưng bà Hiền không đồng ý. Sau đó đối tượng thuê Công và Hùng đòi nợ giúp với số tiền 50 triệu đồng. Nữ sinh Cao Mỹ Duyên sau đó bị các đối tượng bắt cóc nhằm gây sức ép để bà Hiền trả tiền.

Chiều 1-11, bên hành lang Kỳ họp Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã trao đổi với báo chí liên quan đến vụ nữ sinh giao gà xấu số Cao Mỹ Duyên bị sát hại.

Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết quá trình điều tra, bà Hiền không nhận tội, ngay cả việc biết con mình bị bắt cũng không khai báo với cơ quan điều tra thì với việc mua bán trái phép chất ma túy cũng như vậy. Tuy nhiên, bà Hiền nhận hay không nhận là việc của bà, còn cơ quan điều tra có trách nhiệm phải chứng minh rõ hành phạm tội.

Sau khi Công an tỉnh Điện Biên thụ lý điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan đến việc sát hại Cao Mỹ Duyên thì các đối tượng bị bắt đã khai báo hành vi mua bán trái phép chất ma túy của bà Hiền, cũng như trên cơ sở những tài liệu trình sát, công tác đấu tranh của lực lượng Công an để chứng minh hành vi phạm tội của bà này.

016. T. VƯƠNG/ Vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: 6/8 đối tượng bị truy tố với khung hình phạt cao nhất là tử hình// Lao Động.- Số 272.- Ngày 26/11/2019 - Tr.3

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa có cáo trạng số 19/CT-P2 ngày 22-11-2019 truy tố các đối tượng trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà rúng động dư luận.

Được Vi Văn Toán thuê bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên, SN 1997 (sinh viên ĐH Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên) – là con gái của Trần Thị Hiền ở Đội 5, xã Thanh Hưng huyện Điện Biên để “đòi nợ” khoảng 18 giờ ngày 4-2-2019 (chiều 30 Tết Kỷ Hợi), sau khi đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch từ trước, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng,Phạm Văn Nhiệm , Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng đã cùng nhau bắt cóc nữ sinh viên.

Cáo trạng xác định, trong suốt quá trình phạm tội, Vi Văn Toán (SN 1982 ở đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) là người chủ mưu cầm đầu, Bùi Văn Công (SN 1975 ở Tổ 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ)là người khởi xướng và là người thực hành tích cực, các bị can là người thực hành và người giúp sức. Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ của vụ án, cáo trạng VKS truy tố các đối tượng về các tội Bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản, giết người , hiếp dâm , cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm. Trong đó có 6/8 bị can truy tố và

phải đối mặt với khung hình phạt từ 20 năm, chung thân đến tử hình. Trong đó, Vì Văn Toán bị truy tố về các tội Giết người Điều 123 Bộ luật Hình sự về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản Điều 169 Bộ luật Hình sự.

017. NGỌC TUẤN/ Mẹ “nữ sinh giao gà” lĩnh án 20 năm tù// Giáo dục & Thời đại.- Số 285.- Ngày 28/11/2019 - Tr.13

Chiều 27/11, hội đồng xét xử (HĐXX) tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên và Bùi Văn Công mức án 20 năm tù giam. Ba bị cáo khác bị tuyên án chung thân.

Chối tội

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Điện Biên, khoảng cuối tháng 5/2017, Vì Thị Thu, Vì Văn Toán (chồng của Thu), Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng, Trần Thị Hiền (mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên) đã cùng nhau mua 700,2gr he ro in tại đội 5 xã Thanh Yên, huyện Điện Biên và tại khu vực bãi rác thuộc đội 5 xã Thanh Yên. Cũng tại thời điểm đó vào ngày 9/2/2019, Vì Thị Thu bán cho Bùi Văn Công và Phạm Văn Nhiệm 12 viên methamphetamine có tổng khối lượng là 1,08 gr. Trong tháng 1 và 2/2019, tại nhà Công ở đội 11, xã Thanh Nưa Công đã bán 15 viên methamphetamine cho Nhiệm.

Cuối tháng 5/2017 và 2/9/2019, tại đội 5 xã Thanh Yên, Toán biết Công, Hùng, Nhiệm sử dụng ma túy tại nhà Toán, nhưng Toán không có ý kiến gì mà bỏ mặc.

Đặc biệt, trong vụ án này Trần Thị Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch mua 2 bánh he ro in với Công; Vì Thị Thu là người tìm mua hai bánh he ro in về bán cho Công nên Hiền, Công, Thu là người thực hành. Vì Văn Toán là người trông giữ 2 bánh he ro in cho Thu; Lương văn Hùng là người đi cùng Công nhưng không trực tiếp mua bán và hai bánh he ro in nên Toán và Hùng là người giúp sức tích cực.

Trong phiên xử 27/11 Trần Thị Hiền vẫn ra sức chối tội; cho rằng bản thân không quen biết, không có mối liên hệ nào đối với các bị cáo còn lại. Minh chứng cho việc này, Hiền yêu cầu VKSND trích xuất các cuộc gọi, tin nhắn từ các sim, số mà Hiền sử dụng trước đó với các đối tượng còn lại. Các luật sư của Hiền cũng cho rằng, cần phải trích xuất lịch sử liên lạc để xác định rõ mối quan hệ giữa Hiền và các bị cáo còn lại. Còn đại diện của VKSND cho rằng, quá trình mua bán giao dịch ma túy giữa Hiền và các đối tượng khác đã được điều tra kỹ lưỡng, đảm bảo khách quan đúng người, đúng tội.

Lời khai của Trần Thị Hiền phủ nhận việc mua bán ma túy với các đối tượng còn lại song các bị cáo Vì Văn toán, Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội . HĐXX thấy hoàn toàn có đủ căn cứ xác định 5 bị cáo đã mua bán trái phép chất ma túy.

Ba án chung thân

Mặc dù Vì Thị Thu phát âm bằng tiếng Việt rất rõ ràng, mạch lạc tuy nhiên vẫn yêu cầu cần phải có người phiên dịch nên quá trình xét xử mất nhiều thời gian cho

việc phiên dịch lời khai ra tiếng phổ thông. Xuyên suốt phiên tòa, Vì Thị Thu một mực cho rằng bản thân gia đình nghèo khó, hai vợ chồng vừa ra tù về nên không có vốn liếng đi mua ma túy về bán kiếm lời, chỉ làm ăn lương thiện để kiếm sống.

Vì Thị Thu cũng phủ nhận nội dung đã khai trước đó với cơ quan điều tra. Thu cho rằng bản thân đã bị “ép cung” nên mới khai nhận. Thu cho biết đã bị “xử ép” khi 5 ngày, 5 đêm không được nghỉ ngơi để lấy lời khai phục vụ điều tra. Tuy nhiên, Vì Văn Toán là chồng của Vì Thị Thu đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của cả hai vợ chồng trước tòa. HĐXX nhận thấy lời khai của Vì Thị Thu mâu thuẫn, không đủ cơ sở để khẳng định có sự tác động làm sai lệch lời khai.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, các luật sư bào chữa cùng các bị cáo cho biết bị cáo cho biết trường hợp của Vì Thị Thu, Vì Văn Toán và Lương Văn Hùng đều sinh ra trong gia đình có công với Cách mạng nên HĐXX đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ.

Căn cứ vào diễn biến phiên xử công khai cùng các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án, TAND tỉnh Điện Biên xét thấy đủ căn cứ kết luận các bị cáo Trần Thị Hiền, Vì Văn Toán, Vì Thị Thu, Bùi Văn Công và Lương Văn Hùng phạm tội như VKS truy tố.

TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Vì Văn Toán tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, 7 năm tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; Vì Thị Thu tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Bùi Văn Công bị tuyên phạt 20 năm tù, Lương Văn Hùng tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.